



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2566
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2566 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศรายชื่อ
และสถานที่สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2566 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
(ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

2. ผู้สอบแข่งขันจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง
หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัคร กรรมการดำเนินการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบเว้นแต่จะได้ตรวจสอบ
หลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้

3. ผู้สอบแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุต่อคณะกรรมการคุมสอบ

4. ผู้สอบแข่งขันจะต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด

5. ผู้สอบแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
(ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบ และปากกาไปให้พร้อม

6. ผู้สอบแข่งขันจะต้องมาถึงสถานที่สอบแข่งขันก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบ
กรณีผู้สอบแข่งขันมาสายเกินกว่า 30 นาที นับจากเวลาเริ่มดำเนินการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้ารับการสอบและไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบแข่งขันออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที นับจากเวลา
เริ่มดำเนินการสอบ

7. ผู้สอบแข่งขันจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบยกเว้นขณะ
แสดงตนต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ <https://cc.skru.ac.th/regisjob> เท่านั้น

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสำหรับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับสอบแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศิริโชติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ 2 / 2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
660203015002	นางสาวชฎาภรณ์ ชื่นชม	ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา